

SE - แกดสูง แต่ยังไม่หนาวเท่าไร

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... เห็นในตลาดช่วงนี้ มีแต่หุ้นขนาดกลาง ขนาดเล็ก ริงขึ้นกันหน้าขึ้นดาบ

โดยที่หุ้นใหญ่ ก่อนที่จะผ่านระดับ 1575 ขึ้นมา ก็เหมือนทำท่าจะดี แต่สุดท้าย ก็บัวแดงน้ำ ซึ่งตลาด หรือ SET Index ก็อย่างทีกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า การผ่านระดับ 1575 ได้นั้น จะเป็นสัญญาณที่ดี แต่หน้า ก็ต้องไปดูกันที่แรงในการขึ้น หรือ ดูปริมาณการซื้อขายของตลาดด้วย... ถ้าการผ่านระดับ 1575 มาได้นั้น แล้วปริมาณการซื้อขายไม่เข้าขึ้น ก็อาจจะไปไม่ไหว โดยที่เหนือเมฆกล่าววอคือๆ ทางที่วิบว่งออกไปว่า จะต้องอยู่ในระดับ 4.8-5.0 หมื่นล้านบาท หรือเกิน 5 หมื่นล้านขึ้นไปยิ่งดี... แต่ถ้าไม่แล้ว ความเสี่ยงที่จะเห็นการอ่อนตัวลงมาใหม่ ก็มีความเป็นไปได้ เช่นอย่างวันวานนั้น อากการก็เริ่มออกมาให้เห็นแว่วอย่างว่า... วันนี้ ถ้าจะยืน 1575 แล้วแรงไม่มี หรือปริมาณการซื้อขายไม่เข้ามาในระดับที่กล่าวมานั้น เห็นอยแนครับ หุ่นกลุ่มหลักๆ ตัวใหญ่ๆ ต้องมา ต้องมีแรงซื้อ แต่ก็เห็นแหละครับ เหมือนจะหมดปัจจัยสนับสนุนในเชิงบวก การที่จะซื้อหนักๆ ก็คงอาจจะหาไม่ได้ในระยะนี้กระมัง... แต่ถ้าจะลงแรงๆ ลงลึกๆ จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น อาจจะตามกันต่อไป แต่แบบนี้ ถ้าไม่มีปัจจัยเชิงบวกสนับสนุน ก็ภาวนาอย่าให้มีปัจจัยลบเข้ามาแทนที่ ก่อนก็แล้วกัน ไม่เช่นนั้น การลงแรงๆ ลงลึกๆ มีตามมาได้ไม่ยาก... เพราะทั้งตลาดพร้อม รอซื้อรอขายกัน ในเมื่อไม่พร้อมซื้อ ก็พร้อมขายแทนได้... สรุปว่า วันนี้ อาจจะเป้นวันที่หอยจะออกมาให้เห็นจริง ๆ แล้วก็ดี เพราะเหนือเมฆกล่าวทางลือๆ ไปว่า ถ้าจะขึ้นจริง ต้องลับตาहींเท่า่นั้น ซ้ำกว่านี้ อาจจะไม่มีอยู่ในวิสัยการขึ้น

ดูตามเกม... เห็นในครึ่งชั่วโมงท้ายตลาด มีการไล่ราคาแบบเหมายกของอย่างนั้น ก็ไม่น่า จะเป็นรายย่อยๆ อย่างเราๆ ท่านๆ กระมัง... โม่เมนตัม มีแนวโน้มผลมาถึงวันนี้อย่าได้ จะเล่นช่วงไหนเท่านั้น

แนวรับ : ... 4.10-4.06 ยังน่าสน หรือ แม้จะลงถึงระดับ 4.00 ก็ยังพอไหว
เป้าหมาย : ... ตามรูปแบบของ Price Pattern ถือไว้รอขายที่ระดับ 4.90-5.00

Price Chart...(SE)



ความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SE... เห็นภาพนี้แล้ว ก็อย่างทีเหนือเมฆ เคยกล่าวไว้ ถ้าจะเล่น Trend Line แล้วเลือกจุดดีเส้น ยังไม่ค่อยเก่ง ก็ไม่ต้องกลัวหรือกังวลอะไรมาก ลองเอา MA ระยะสั้น-กลาง มา ใช้ดู จะเห็นมองว่าจะซื้อเมื่อไร แล้วถ้าใช้การอ่าน Price Pattern เก่งด้วยแล้ว จะยืนยัน อย่างภาพนี้ เห็นเมฆไม่ได้ตีรูปแบบ Price Pattern ให้ ก็ลองๆ หาจุดนะครับว่าอยู่ตรงไหน Pattern อะไร แล้วจะ ต้องซื้อที่ราคาไหน... เขาเป็นว่า ถ้าเราไม่มีราคามาก่อน ตามที่กล่าวมานี้ เราจะมาซื้อ หรือ เล่นวันนั้น เพื่อหวังจะ ไปขายตามเป้าหมายที่กล่าวไว้ ก็ยังซื้อได้ เพียงแต่อย่า ลงมาต่ำกว่า 3.90 ก่อนแล้วกัน ยิ่งถ้าหลุด 3.8 ด้วยแล้วเนี่ย ยิ่งต้องหนีออกก่อนเลย แสดงว่า คิดผิด

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน